

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าช้าง วัน/เดือน/ปี : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Linkภายนอก :ไม่มี หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล มัลลิกา บัวงาม (นางสาวมัลลิกา บัวงาม) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง มัลลิกา บัวงาม (นางสาวมัลลิกา บัวงาม) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ วรภัต คงสุข (นายวรภัต คงสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	



ประกาศโรงพยาบาลท่าช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

อนุสนธิ ประกาศโรงพยาบาลท่าช้าง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

โรงพยาบาลท่าช้าง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล
๑ นายศักรินทร์ ท่าสละ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลท่าช้าง

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

- ๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
- ๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
- ๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้
- ๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มียสิทธิเข้ารับการสอบในครั้งนี้

โรงพยาบาลท่าช้าง จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยจะติดประกาศให้ทราบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลท่าช้าง หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง <http://www.thachanghosp.org>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ./๒๕๖๖

(นายธนา พุทธากรณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง